
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
เร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และแนวทางการยกระดับการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมาย 

  พิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนและด าเนินการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา  

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา คนที่สอง          
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ             
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา และนายณรงค์  สหเมธาพัฒน์           
กรรมาธิการการศึกษา ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ                
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา คนที่สอง 

และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่ งรั ด                     
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสาธารณสุข                  
ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า             
           เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการ           
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา กับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ                    
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสาธารณสุข 
ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โดยมีวาระการพิจารณาศึกษาส าคัญเกี่ยวกับ            

“การขับเคลื่อนและด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                
: การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย”  และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา  
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่ม ปยป.สธ.           
และหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อน 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดพิจิตร  
เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล  

 

ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔  
โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นส าคัญดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 



ภาพ – ข่าว โดย สิทธิชัย ชาณุ – ทิฆัมพร   

        โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีความเห็นร่วมกันในประเด็นส าคัญ อาทิ ความส าเร็จของ
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเริ่มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิดร่วมกันท า พร้อมกับบูรณาการการด าเนินงานระหว่างกันอย่างเป็นระบบ 
เริ่มจัดท าแผนของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคตทั้ งกระบวนการ และเห็นควรให้หน่วยงาน                                
ที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนกระบวนการเสนอค าขอจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เชื่อมโยงและบูรณาการ             
การด าเนินการระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริง  
        ทั้งนี้ การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เห็นควรให้มี       

การคัดเลือกโครงการที่มีความส าคัญจ านวน ๑ – ๒ โครงการ เพ่ือน ามาบูรณาการการด าเนินงาน              
อย่างจริงจัง และควรบูรณาการการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติด้านเด็กปฐมวัยเพ่ือให้
หน่วยงานซึ่งได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกัน                     

ทั้งข้อมูลด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และการจัดสวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง         
เด็กปฐมวัย รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย                         
ในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกันทั้งแผนระดับชาติ            
และระดับจังหวัด 
         ต่อจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้อภิปรายในเรื่องดังกล่าว            
อย่างกว้างขวาง โดยได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเป้าหมายสุดท้าย              
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะต้องบรรลุผลตามที่บัญญัติ                  
ไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐               

มาตรา ๕๔ วรรคสี่  ประกอบกับเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างหลายหน่วยงาน                         
จึงเห็นควรก าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับชาติเพ่ือเป็นเจ้าภาพเชื่อมโยงภารกิจงาน                      
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดความชัดเจนทั้งเรื่องของแนวทางการด าเนินงาน
และการจัดสรรงบประมาณ อีกทั้งควรให้ความส าคัญกับครูปฐมวัยที่จ าเป็นต้องได้รับวุฒิการศึกษาสาขาศึกษาปฐมวัยเป็นการเฉพาะ             
ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการไดร้ับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณาศึกษาและต่อยอดการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
 การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....            

เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการศึกษาเอกชน 
            ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาศึกษา และติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้อยู่ระหว่าง

กระบวนการเสนอเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
เร็ววันนี้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมาธิการครั้งนี้จึงได้พิจารณาศึกษา 
สาระส าคัญแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการศึกษา              
ของเอกชนเพ่ือมุ่งหมายให้เกิดการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ                           
โดยอาจพิจารณาเสนอให้มีการผนวกสาระส าคัญดังกล่าวไว้ในบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีความสมบูรณ์ของการเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหาร  
และการจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป 
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